

BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH-
BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ
HỘI
Số: 15/TTLB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1994

THÔNG TƯ
CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 47/CP

ngày 6/6/1994 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Điều lệ bảo hiểm y tế

Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 6-6-1994 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế, Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 12/TT-LB của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 18-9-1992 như sau:

A. Sửa đổi phần II Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của Thông tư 12-TT/LB:

1. Mức đóng BHYT.

- Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại điểm a, mục 1 phần I Thông tư 12/TT-LB bằng 3% mức lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ (nếu có), lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo quy định của Nhà nước.
- Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại điểm b, mục 1 phần I Thông tư 12/TT-LB bằng 3% mức lương cấp bậc hoặc chức vụ ghi trong hợp đồng.
- Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại điểm c, d, mục 1 phần I Thông tư 12/TT-LB bằng 3% mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng (kể cả hợp đồng bằng miệng).
- Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện trả lương theo Nghị định số 26-CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ "Quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp" thì mức đóng BHYT vẫn thực hiện theo điểm b, c mục 1 phần II của Thông tư Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội số 12/TT-LB ngày 18-9-1992.

2. Trách nhiệm đóng BHYT.